

Số: 216.../FLC-BKT-PC

V/v: Lộ trình khắc phục các vấn đề
vi phạm về công bố thông tin của Công ty

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI,**

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) (“**Công ty/Tập đoàn FLC**”) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Cơ quan đã hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Ngày 28/4/2023, Tập đoàn FLC đã gửi tới Quý Cơ quan Công văn số 154/FLC-BPC về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin. Bằng văn bản này, Tập đoàn FLC tiếp tục kính gửi Quý Cơ quan báo cáo về tiến độ khắc phục các vi phạm công bố thông tin, cụ thể như sau:

Theo nội dung Văn bản số 55/2023/CV-UHY ngày 28/4/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (“**UHY**”) thì Báo cáo kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn FLC chính thức sẽ được phát hành trong vòng 03 ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5/2023. Tuy nhiên đến nay, theo Văn bản số 63/2023/CV-UHY của UHY ngày 25/5/2023 thì sau quá trình trao đổi thống nhất, vẫn tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên, UHY gửi Tập đoàn FLC dự thảo các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để các bên tiếp tục phối hợp, thống nhất trong thời gian tới (*Nội dung chi tiết văn bản của UHY theo file đính kèm*).

Như vậy, đến thời điểm tại, việc phát hành các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn FLC chưa được hoàn thành, Tập đoàn FLC sẽ gấp rút phối hợp với UHY để phát hành các báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định. Sau khi các Báo cáo tài chính năm 2021 được phát hành, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2022. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Trên đây là báo cáo của Tập đoàn FLC về tiến độ khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin, Chúng tôi kính mong được Quý Cơ quan tiếp tục xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ Công ty có thêm thời gian để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như: Kính gửi;
- Lưu: VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC



Tổng Giám đốc

Lê Tiên Dũng

Số: 63./2023/CV-UHY

(V/v: Bàn giao Báo cáo kiểm toán dự thảo
về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021)

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Căn cứ Hợp đồng số 254/2022/UHY-HĐKT ngày 20/9/2022 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Sau một thời gian thực hiện công tác kiểm toán, với sự nỗ lực cao nhất của chúng tôi cùng sự phối hợp tích cực của Quý Tập đoàn, công việc kiểm toán cơ bản được hoàn tất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên, cần sự phối hợp tích cực của hai bên trong thời gian tới.

Bằng công văn này, chúng tôi xin gửi kèm theo Báo cáo kiểm toán dự thảo về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo kiểm toán dự thảo về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Để các Báo cáo kiểm toán được sớm phát hành, đề nghị Quý Tập đoàn có ý kiến phản hồi về các nội dung trong các Báo cáo dự thảo này. Các nội dung cần làm rõ hoặc các vướng mắc cần tháo gỡ liên quan đến các Báo cáo kiểm toán dự thảo, đề nghị Quý Tập đoàn liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đạt được sự đồng thuận. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian và cử các nhân sự phù hợp cùng làm việc với Quý Tập đoàn để hai bên sớm thống nhất toàn bộ nội dung trong các Báo cáo kiểm toán dự thảo trong thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi mong nhận được hồi âm của Quý Tập đoàn trong thời gian sớm nhất.



Lê Quang Nghĩa
Phó Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

